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 การประชุมเริ่มข้ึนในเวลา ๑๓.๑๐ นาฬิกา นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ข้ึนบัลลังก์ เปิดโอกาสให้สมาชิก ฯทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านปรึกษาหารือที่
ประชุมเกี่ยวกบัปัญหาในพื้นที่ของสมาชิก ฯที่สะท้อนสู่ส่วนกลางผ่านฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บัญญัติเพื่อแก้ไข รวมทั้งฝากข้อสังเกตของการหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยอาทิ การ
จัดการดูแลและป้องกันภัยธรรมชาติทกุประเภททั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ใช้เวลา
ปรึกษาหารือประมาณ ๑ ชั่วโมง 
 จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาพระราชกําหนด ๒ ฉบับคือ
พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้าง
อนาคตประเทศ พ.ศ ๒๕๕๕ ในวงเงิน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาทและพระราชกําหนดปรับปรุงการ
บริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ ๒๕๕๕ ซ่ึงฉบับนี้เป็นการโอนหนี้จํานวน ๑.๑๔ ล้านล้านบาท จากกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ภายหลังจากศาล
รัฐธรรมนูญมคีําวินิจฉัยให้พระราชกําหนดทั้ง ๒ ฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและได้ส่งเรื่อง
กลับมายังสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตามขั้นตอนสภาผู้แทนราษฎรตอ้งพจิารณาเพื่ออนุมัติโดยทันที่เมื่อ
เปิดประชุมสภา ฯ  

การอภิปรายต่อพระราชกาํหนดทั้ง ๒ ฉบับนี้ ที่ประชุมมีมติให้มีการพิจารณารวมทั้ง ๒ 
ฉบับ โดยเริ่มการชี้แจงเบื้องต้นของนายกิตติรัตน์ ณ ระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงสําหรับการตราพระราชกําหนดทั้ง ๒ ฉบับว่ารัฐบาลมีความจําเป็นต้อง
เร่งฟื้นฟู เยียวยาในส่วนปัญหาอุทกภยัในช่วงปีที่ผ่านมา ซ่ึงปัญหาที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อหลาย
ภาคส่วนของประเทศ ไม่วา่จะเป็นภาคส่วนเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมที่มมีูลค่าความเสียหาย
เกินกว่า ๑ ล้าน ๔ แสนล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศด้วย ซ่ึงอยา่งไรก็ตามรัฐบาลก็จะดูแลหนี้กองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟู ฯไม่ให้เกิดภาระกับงบประมาณของแผ่นดิน 
 ด้านนายกรณ์ จาติกวณชิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ อภปิรายต่อพระ
ราชกําหนดวา่ เบ้ืองต้นยอมรับว่าเหตุการณ์อุทกภยัที่เกิดข้ึนผ่านมาได้สร้างความเสียหายเป็น
อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการดูแลปัญหานั้นรัฐบาลมีการบริหารงานที่ผิดพลาด
พอสมควรโดยมีแผนการรองรับความเดือดร้อนที่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง นอกจากนี้ยังมองวา่การตราพระราชกําหนดทั้ง ๒ ฉบับนี้ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ทําลักษณะนี้และจะเป็นการสร้างภาระหนี้สินให้กับประเทศเพิ่มข้ึนอีกด้วย นอกจากนี้ยังเชื่อว่า
วงเงินที่กําหนดไวใ้นพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหาร 
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จัดการน้ํา ๓๕,๐๐๐ ล้านบาทที่รัฐบาลจะต้องกู้ใช้ให้หมดภายในกรอบเวลที่ระบุไว้ในพระราช
กําหนดคือภายในเดือนมถุินายน ๒๕๕๖ นั้นรัฐบาลจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในกําหนดเวลา 
นอกจากนี้กย็ังเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลโครงการบริหารจัดการน้ําให้ชัดเจน เพื่อให้
ประชาชนทราบและจะได้หาทางป้องกันกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน ส่วนพระราชกําหนดปรับปรุง
การบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินหรือพระราชกําหนดโอนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู ฯไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย
นั้น ฉบับนี้มองว่าจะทําให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นที่สําคัญในส่วนการดูแลหนี้
ของประเทศ 
 ด้านร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีได้อภิปรายชี้แจงว่าการที่ฝ่ายค้าน
กล่าวว่าการตราพระราชกําหนดทั้ง ๒ ฉบับของรัฐบาลนี้ไม่ถูกต้องนั้นตรงนี้ตนไม่เห็นด้วย
เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยออกมาแล้วว่า รฐับาลสามารถออก
พระราชกําหนดในความจาํเป็นเร่งด่วนที่ได้แสดงเหตุผลไว้ในพระราชกําหนด ซ่ึงก็ทําตาม
รัฐธรรมนูญอย่างถูกต้อง และการที่ฝ่ายค้านบอกว่ารัฐบาลฉวยโอกาสออกพระราชกําหนดนั้นก็
ยอมรับว่าเป็นความจริงแต่เป็นความจริงที่ว่ารัฐบาลฉวยโอกาสออกพระราชกําหนดเพื่อให้
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมปีที่ผ่านมาได้รับประโยชน์จากพระราชกําหนดอย่าง
แท้จริงและทั่วถึง พร้อมยนืยันว่ารัฐบาลมีแผนงานที่ชัดเจนในการดําเนินการตามพระราชกําหนด
ในวงเงินงบประมาณจึงได้ตราพระราชกําหนดขึ้นมาบังคับใช้ 
 จากนั้นที่ประชุมได้มีการอภิปรายสลบัทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต่อพระราชกําหนดทั้ง ๒ 
ฉบับโดยสมาชิก ฯฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนพระราชกําหนดทัง้ ๒ ฉบับโดยกล่าวว่า
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยืนยันได้ว่ารัฐบาลตราพระราชกาํหนดถูกต้องแล้วควรที่จะมีการ
เดินหน้าดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําในส่วนการฟื้นฟู เยียวยา และป้องกันอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
รัฐบาลมีเวลาจํากัดในการที่จะดําเนินการก่อนที่จะมีฤดูน้ําหลากมาอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ สําหรับ
สมาชิกฯ พรรคฝ่ายค้านส่วนใหญ่อภิปรายไม่เห็นดว้ยกับการตราพระราชกําหนดของรฐับาลทั้ง ๒ 
ฉบับเนื่องจากมองว่ารัฐบาลไม่จําเป็นต้องออกเป็นพระราชกําหนดเนื่องจากเห็นว่าไม่มีความ
จําเป็นเร่งด่วนและสามารถออกเป็นพระราชบัญญัติเพื่อให้เกิดความรอบคอบและชัดเจนโปร่งใส
ได้ รวมทั้งอยากให้รัฐบาลชี้แจงรายละเอียดในแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกําหนดใน
การฟื้นฟูและป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดข้ึนอีกอย่างชัดเจน 
 ที่ประชุมใช้เวลาอภิปรายพอสมควร ประธานที่ประชุมได้ส่ังพักการในเวลา๐๐.๑๕ นาฬิกา 
เพื่อพิจารณาต่อในเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑  มีนาคม ๒๕๕๕ 
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